

HĐND THỊ XÃ BÌNH LONG
BAN PHÁP CHẾ

Số: 184 /BC - HĐND - BPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Long, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thị xã đối với các báo cáo của UBND thị xã trình tại kỳ họp thứ ba, Hội đồng Nhân dân thị xã khóa XII.

Kính gửi: Hội đồng Nhân dân thị xã Bình Long.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Pháp chế HĐND thị xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Nghị quyết của HĐND thị xã về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2021; qua giám sát tình hình thực thi pháp luật so sánh đối chiếu với nội dung các báo cáo trình tại kỳ họp của UBND thị xã, Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với các báo cáo về bố cục, thể thức cũng như nội dung của báo cáo, đồng thời nhận định và đánh giá thêm một số nội dung về kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA UBND THỊ XÃ

1.1. Hoạt động của UBND thị xã

Trong năm 2021, UBND thị xã đã hoạt động đảm bảo các nguyên tắc của Pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương từ đó thể hiện một số kết quả hoạt động nổi bật như sau:

Trên cơ sở các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã và Chương trình làm việc của Thị ủy, UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời triển khai các Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Thị ủy bằng những Chương trình, Kế hoạch cụ thể sát với điều kiện tình hình thực tế và công tác chuyên môn của từng đơn vị, tập thể UBND có sự thống nhất trong hành động với quyết tâm cao nhất trong tư duy, đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành, với mục tiêu xây dựng chính quyền hành động với tinh thần trách nhiệm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện phát triển.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã đã tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND thị xã. Mọi hoạt động

của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thị xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định pháp luật; lãnh đạo có hiệu lực, hiệu quả công tác của UBND thị xã, các Ủy viên UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã - phường. Mọi hoạt động của UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã đều bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của UBND thị xã. Các Ủy viên UBND thị xã đã đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và tham gia các hoạt động chung của UBND thị xã. Các cơ quan, ban ngành thị xã tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, quan tâm nhiều hơn đến việc lấy ý kiến của các cơ quan chức năng liên quan khi giải quyết công việc.

Từ đầu năm 2021, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã - phường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa điện tử thị xã được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc; hồ sơ của công dân phần lớn được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, đúng quy trình; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN và các hội, đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội.

Lực lượng vũ trang đã tích cực làm tốt nhiệm vụ của mình, giữ vững an ninh trên địa bàn. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và giao quân năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu được giao (89 thanh niên). Trên các tuyến đường ra vào thị xã lực lượng Công an, quân sự tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với các đơn vị lập chốt kiểm dịch, bố trí ứng trực 24/24 tại các đường mòn, lối mở và các điểm cách ly tập trung nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Công tác xây dựng chính quyền và phổ biến giáo dục pháp luật

- *Công tác xây dựng chính quyền*: Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn thị xã vừa qua, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%, kết quả này khẳng định sự tin tưởng của cử tri vào đường lối lãnh đạo của Đảng và nhà nước, thể hiện sự quan tâm của cử tri tới công tác xây dựng chính quyền.

- *Công tác cải cách hành chính*: Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện có nhiều chuyển biến tích cực; đã triển khai thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện cải cách các thủ tục hành chính nhằm cắt giảm thủ tục,

không gây lãng phí về thời gian và thủ tục cho người dân và doanh nghiệp. UBND thị xã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã - phường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa điện tử thị xã được giải quyết kịp thời, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ công việc; hồ sơ của công dân phần lớn được tiếp nhận giải quyết và trả kết quả đúng hẹn, đúng quy trình; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4.

- *Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật*: UBND thị xã và các ngành chức năng kịp thời phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương và địa phương đến cán bộ, công chức và nhân dân trong thị xã.

1.2. Công tác phòng chống tham nhũng

Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thường xuyên, chỉ đạo kịp thời cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực nên có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện; khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tham nhũng được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ngay từ đầu năm 2021, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đã xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc mua sắm, sử dụng, quản lý tài sản và các khoản chi ngân sách Nhà nước; công khai tài chính, công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, đơn vị; niêm yết tại nơi làm việc các quy trình, thủ tục, thời hạn giải quyết các công việc liên quan đến người dân và tổ chức, doanh nghiệp. UBND thị xã tiến hành rà soát, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thị xã và công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy tắc về ứng xử, đạo đức nghề nghiệp tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước.

Với những hoạt động nêu trên trong năm UBND thị xã Bình Long không tiếp nhận trường hợp nào đơn tố cáo, kiến nghị về tham nhũng và cũng không có trường hợp tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

1.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc thực hiện chế độ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện nghiêm túc, vì vậy những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết. Các chính sách an sinh xã hội được UBND thị xã chỉ đạo các cấp, các ngành vận dụng linh hoạt để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Tình hình

khiếu nại, tố cáo trên địa bàn: Trong những năm gần đây giao dịch, mua bán bất động sản (đất đai) trên địa bàn thị xã diễn ra sôi động làm cho giá đất trên địa bàn tăng cao bất thường, từ đó dẫn đến một vài trường hợp do người dân chưa nắm rõ các quy định của pháp luật nên đã phát sinh một số đơn thư liên quan lĩnh vực đất đai.

Công tác tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn công dân chấp hành và thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay tình hình khiếu kiện không có vụ việc phức tạp, đông người làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an xã hội toàn thị xã. Trong năm 2021 UBND thị xã Bình Long đã tiếp 88 lượt người, trong đó lãnh đạo thị xã tiếp 36 lượt, cán bộ tiếp thường xuyên 13 lượt. Tổng số đơn tiếp nhận, xử lý là 14 đơn: 01 đơn tố cáo, 05 đơn đơn khiếu nại, 08 đơn kiến nghị.

Kết quả giải quyết 03/05 đơn khiếu nại, 02 đơn đang giải quyết còn trong thời hạn luật định; 07/08 đơn kiến nghị; 01/01 đơn tố cáo tăng so với năm 2020 (tính đến ngày 30/11/2021).

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy Bình Long, UBND thị xã luôn thực hiện tốt công tác tiếp công dân trên địa bàn thị xã; triển khai kịp thời và đúng quy định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đông người.

1.4. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường trong các cuộc họp cơ quan định kỳ hàng tháng; qua đó thủ trưởng đơn vị triển khai và quán triệt thực hiện nghiêm túc Luật, các văn bản có liên quan đến tiết kiệm chống lãng phí và Thông tư số 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Nghị định số 84/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị biết và thực hiện nhằm tiết kiệm ngân sách Nhà nước và sử dụng ngân sách được giao một cách có hiệu quả. Công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao, đồng thời thực hiện các định mức tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở tiến hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm trong chi tiêu hành chính đảm bảo chi đúng định mức, đúng mục đích; thực hiện đảm bảo chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan. Thường xuyên rà soát lại quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan để sửa đổi, bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cũng như các văn bản có liên quan.

Từ đầu năm đến nay các đơn vị trên địa bàn thị xã tuân thủ theo đúng chỉ tiêu ngân sách được giao, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, trong lĩnh vực tài chính tại đơn vị; quản lý, sử dụng tài sản, điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, tiếp khách và kinh phí từ ngân sách Nhà nước đúng theo chế độ, định mức, tiêu chuẩn quy định.

1.5. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị trong năm 2021 được giữ vững, ổn định, thị xã đã

chỉ đạo các ngành chức năng đã làm tốt công tác nắm tình hình về an ninh chính trị, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó đã kịp thời phát hiện và giải quyết, không để xảy ra bị động bất ngờ, diễn biến tình hình, vụ việc phức tạp.

Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm luôn được tăng cường, đến ngày 31/10/2021 thị xã đã phát hiện 32 vụ 38 đối tượng vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, công vụ: phát hiện 21 vụ 23 đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phát hiện, bắt quả tang 22 vụ 28 đối tượng về ma túy, thử tet phát hiện 120 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; trong kỳ xảy ra 57 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tăng 30 vụ so với cùng kỳ; phát hiện 31 vụ 133 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội, ít hơn 05 vụ so với cùng kỳ. công tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT phát hiện 1.146 phương tiện vi phạm, tổng xử lý 1.077 phương tiện. tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra 18 vụ, làm chết 11 người, bị thương 13 người, hư hỏng 05 xe ô tô, 19 xe mô tô. Tổng xử phạt hành chính là: 2.333.165.000 đồng. Tuyến đường do Công an thị xã phụ trách xảy ra 12 vụ, 06 người chết, bị thương 10 người so cùng kỳ tăng 07 vụ, tăng 04 người chết, tăng 01 người bị thương.

Duy trì nghiêm ca, kịp trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu phòng không nhân dân, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác tuyển chọn và giao quân năm 2021, đạt 100% chỉ tiêu được giao (89 thanh niên); đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kiểm tra, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng không để xảy ra tình trạng lấn chiếm; quản lý tốt mốc không chế quân dụng trên địa bàn thị xã.

1.6. Đánh giá chung

Trong năm 2021, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND thị xã. Mọi hoạt động của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và tuân thủ quy định pháp luật, do đó kết quả kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất của từng ngành đều tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú đa dạng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Ủy ban Nhân dân thị xã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội, trong đó có những thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh đã tác động đến kinh tế

- xã hội, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; nhưng được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy, sự giám sát, hỗ trợ của HĐND thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQVN thị xã, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp, doanh nghiệp và nhân dân. Kết quả kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định, năm 2021 kinh tế của thị xã tiếp tục tăng trưởng, 16/20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản UBND thị xã thực hiện đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thông qua. Trong đó tốc độ tăng trưởng lĩnh vực thương mại-dịch vụ 100,25%, công nghiệp và xây dựng 100,87 %, nông lâm – thủy sản đạt 101,43%, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước thực hiện cả năm 408 tỷ đồng, đạt 126,3% dự toán điều chỉnh tình giao, đạt 100,7% Nghị quyết HĐND thị xã giao; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân, hoạt động văn hóa – xã hội đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đồng bào nghèo và các đối tượng chính sách, công tác cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử đạt kết quả tích cực.

* Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như:

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động đến kinh tế - xã hội gây ảnh hưởng đến tâm lý và đời sống người dân, trong đó rõ nét nhất là sự giảm sút của hoạt động thương mại, dịch vụ, buôn bán, bán lẻ (trừ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu); đặc biệt là nguồn thu ngoài quốc doanh từ Nhà máy Xi măng Bình Phước (ước giảm 30 tỷ đồng so với năm 2020), đời sống một bộ phận người dân chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là lao động thuộc ngành buôn bán, tiểu thương ở các chợ truyền thống, lao động phổ thông; nhất là người lao động hộ kinh doanh buôn bán cá thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19,... Tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông tăng cao so với năm 2020.

Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số ít cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc; chế độ thông tin báo cáo có lúc chưa kịp thời;

Việc giải quyết thủ tục hành chính còn 519/2.572 hồ sơ trễ hạn (tính đến ngày 30/11/2021).

II. KIẾN NGHỊ CỦA BAN PHÁP CHẾ

Để đảm bảo thực thi pháp luật trong công tác quản lý điều hành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu của năm 2022, Ban Pháp chế đề nghị UBND thực hiện một số vấn đề sau:

1. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã; tăng cường công tác kiểm soát và thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

3. Tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh Bạch Hầu cho toàn thể nhân dân, nhất là đối với trẻ em và người già; tiếp tục tổ chức phòng, chống dịch Covid - 19 trên toàn địa bàn thị xã, *(nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc)*.

4. Triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch cúm gia cầm H5N6, H5N1 và dịch tả lợn Châu Phi. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là các khu dân cư tập trung, chăn nuôi... có giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên các loại cây trồng trên địa bàn.

5. Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại và chất thải y tế. Kiên quyết xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Kịp thời tham mưu UBND thị xã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những người cố ý truyền bá thông tin sai sự thật, kích động biểu tình trái pháp luật, phá rối an ninh, trật tự.

7. Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã trong việc thực hiện các nhiệm vụ được UBND thị xã giao. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm cụ thể, đột phá, mang lại hiệu quả thiết thực; gắn việc chỉ đạo, triển khai với công tác đôn đốc, kiểm tra, xử lý nghiêm việc chậm trễ thực hiện các chương trình, kế hoạch và các kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã.

8. Các Ủy viên UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã - phường thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị; xem xét, đánh giá trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến đất đai, doanh nghiệp; xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng dịch vụ công đạt mức độ 3, mức độ 4.

9. Thực hiện tốt Luật tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết dứt điểm từng đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

10. Chủ động liên hệ, làm việc với các Sở, ban ngành tỉnh để kịp thời nắm bắt thông tin về các chủ trương, chính sách mới cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình quản lý, điều hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND Thị xã đối với các báo cáo của UBND thị xã trình tại kỳ họp thứ ba. Ban Pháp chế báo cáo và kính trình HĐND thị xã xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. HĐND, UBNDTTQVN thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu VT, BPC.

TM. BAN PHÁP CHẾ HĐND THỊ XÃ
TRƯỞNG BAN



Bùi Thị Hiền